

Tỉnh Cao

Thỏ Sáu

## **BÁNH HẺ SẺ SẺ NG LỎI CHÚA**

**Bài Đợc I: (Năm I) Rm 7, 18-25a**

**"Ai sỡ cợu tôi thoát khỡi cái xác chết này?"**

**Trích thỏ Thánh Phaolô Tông đợgỡi tín hỡu Rôma.**

Anh em thân mến, tôi biếu rợng sỡ lành không ở trong tôi, nghĩa là trong huyết nhục của tôi. Vì chết ngợc muốu thì tôi vớu có, nhợng làm cho sỡ lành nên hoàn hỡo thì không sao đợc. Bởi vì sỡ lành tôi muốu thì tôi không làm, còn sỡ đợc tôi không muốu thì tôi ởi làm. Thợc ra nếu tôi làm đợc u tôi không muốu, thì bợy giợ không phỡi chính tôi làm đợc u đó, nhợng là sỡ tợi ở trong mình tôi. Thành ra khi tôi muốu làm sỡ lành, tôi nhỡn thợy trong tôi có ở luợt, vì sỡ đợc vớu kèm bên tôi. Theo nhỡ con ngợ ởi bên trong, tôi cũng ởa thích ở luợt Thiên Chúa: nhợng tôi thợy trong chi thợ tôi có mợu ở luợt khác đợi đợch với ở luợt tâm thợn tôi, và giam hãm tôi đợc ở ách ở luợt sỡ tợi trong chi thợ tôi. Tôi là con ngợ ởi vô phúc! Ai sỡ cợu tôi khỡi cái xác chết này? Cợm tợ Thiên Chúa, nhỡ Đợc Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhỡ thợ, chính tôi ởy tâm thợn mà phợc vớ ở luợt Thiên Chúa; còn vớ xác thợt, thì vớng phợc ở luợt của sỡ tợi.

Đó là ởi Chúa.

Đáp Ca: Tv 118, 66. 68. 76. 77. 93. 94

Đáp: Lạy Chúa, xin dõy bõo con nhõng thánh chõ cõ a Ngài (c. 68b).

Xõõng: 1) Xin Chúa dõy con sõ thông minh và lõõng tri, vì con tin cõy vào các chõ thõ cõ a Ngài.  
- Đáp.

2) Chúa là Đõng tõ t lành và nhân hõu, xin dõy bõo con nhõng thánh chõ cõ a Ngài. - Đáp.

3) Xin Chúa tõ lòng thõõng hõu uõ lõ o con, theo nhõ lõ i đã hõ a cùng tôi tõ Chúa. - Đáp.

4) Nguyõn Chúa xót thõõng cho con đõõ c sõng, vì luõ t pháp Ngài là sõ sung sõõng cõ a con. -  
Đáp.

5) Đõ i đõ i con không quên nhõng huõn lõ nh cõ a Ngài, bõ i lõ đó mà Ngài đã ban cho con đõõ c  
sõng. - Đáp.

6) Con thuõ c võ Chúa, xin Chúa cõ u đõ con, vì con tìm kiõ m huõn lõ nh cõ a Ngài. - Đáp.

Alleluia: Ga 15, 15b

**Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thõ y gõ i các con là bõn hõu, vì tõ t cõ nhõng gì Thõ y đã  
nghe bõ t nõ i Cha Thõ y, thì Thõ y đã cho các con bõ t". - Alleluia.**

**Phúc Âm: Lc 12, 54-59**

**"Các ngõõ i bõ t tìm hiõ u diõn mõ o trõ i đõ t? Còn võ thõ i đõ i này, sao các ngõõ i không tìm  
hiõ u?"**

**Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.**

Khi ấy, Chúa Giêsu phán bọo dân chúng rằng: "Khi các ngươi xem thấy đám mây nọ i lên phía tây, lập tức các ngươi nói rằng: Trời sắp mưa; và sẽ thụt xuống ra như thế. Và khi gió nam thổi đến, thì các ngươi nói: Trời sắp nóng nực. Và vì các đã xuống ra như thế. Hỡi những kẻ giả hình, các ngươi biết tìm hiu đi n mọo cọa trời đất, còn về thế i đọ i này, sao các ngươi không tìm hiu? Thế i sao các ngươi không tự mình phê phán đi u gì phải i? Thế nên, khi ngươi cùng với kẻ đọ i phọo ng ra trước mặt quan quy n, thì đang lúc đi đọ c đọo ng, ngươi hãy cọ lo li u cho n tho vọ i nó đi, kọo nó lôi ngươi đọ n trước quan toà, và quan toà trao ngươi cho lý hình và lý hình tọ ng ngươi vào ngục. Ta bọo cho ngươi hay, ngươi sẽ không thọ ra khỏi đó cho đọ n khi nào trở xong đọ ng xu cọ i cùng".

**Đó là i Chúa.**

-----

Â